



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 20/2548

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 ของ ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 ขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2548 ณ ESCAP Hall, United Nations Conference Centre -UNCC กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Thailand’s Financial Challenges in the Medium Term” (ความท้าทายทางการเงินของไทยในอนาคต) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดจากสาธารณชนและผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมในอนาคต

เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในปี 2548 อัตราเงินเฟ้อได้เร่งตัวขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดได้เริ่มขาดดุลอีกครั้ง นอกจากนี้ ในระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินหลายด้านทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ อาทิ ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจและภาวะการเงินของโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเงินในประเทศ อีกทั้งยังมีความจำเป็นในการระดมทุนเพื่อการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐและปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการเพิ่มความสำคัญในการส่งเสริมการออมเงินในประเทศ เพื่อลดแรงกดดันต่อดุลบัญชีเดินสะพัดในระยะต่อไป

ธปท. ได้ตระหนักถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว และจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายทางการเงินที่สำคัญในด้านต่างๆ ซึ่งอาจมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยในช่วงท้ายจะมีการเสวนาระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายทางการเงินของไทยในอนาคต - Thailand’s Financial Challenges in the Medium Term” โดยผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย

1. ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2. คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชปท. จะจัดจำหน่ายบัตรเข้าร่วมการสัมมนาตั้งแต่บัดนี้ ในราคาใบละ 3,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 0-2356-7389, 0-2283-6982

ธนาคารแห่งประเทศไทย

19 กรกฎาคม 2548